

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
GIÁO PHẬN KYOTO
CHÀO ĐÓN NĂM THÁNH 2025
HÀNH TRÌNH HY VỌNG

Anh chị em trong Giáo Phận Kyoto rất thân mến!

Hồng ân Năm Thánh 2025

Nguồn gốc của “Năm Thánh” của Giáo Hội Công Giáo được xuất phát từ chương 25 trong sách Lê-vi trong Cựu Ước. Theo truyền thống của Do Thái, năm thứ 50 được gọi là năm thánh, năm toàn xá. Đất đai được nghỉ ngơi và khôi phục, nô lệ được phóng thích. Giáo Hội Công Giáo thừa hưởng tinh thần này. Vào năm 1300, Đức Giáo Hoàng Bonifat VIII lần đầu tiên thiết lập năm thánh. Ngày nay, cứ 25 năm thì được gọi là năm thánh, năm toàn xá. Như thế, người tín hữu có thể hưởng ít nhất một lần năm thánh trong đời sống của họ.

Điều thiết yếu của Năm thánh chính là thời gian được mời gọi hoán cải. Trong năm thánh, Giáo hội trao ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội để hãm mình, đền tội để được ơn tha thứ. Để đón nhận ơn toàn xá, chúng ta cần đáp ứng một số điều kiện để đào sâu đức tin như đi hành hương và cầu nguyện. Việc cử hành Năm Thánh trên toàn thế giới cũng là cơ hội để chúng ta thúc đẩy sự hiệp nhất và thắt chặt mối tương quan của người tín hữu với nhau.

Công bố Năm Thánh 2025

Ngày 5 tháng 9 năm 2024, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô công bố Năm Thánh 2025 với thông điệp là, “Niềm hy vọng của người hành hương”. Người đã mượn lời của Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Roma, “Trông cậy như thế, chúng ta khỏi phải thất vọng” để giải thích cho chủ đề của năm thánh, và ngài tiếp tục, “với dấu chỉ của hy vọng, Thánh Phao-lô dùng những từ này để nói với các tín hữu của thành Roma...Cha cũng muốn gửi thông điệp này tới tất cả anh chị em, những người hành hương đến đất thánh Roma để cảm nghiệm hồng ân năm thánh, cũng như những anh chị em, vì lý do nào đó không thể đến hành hương ở Roma được, sẽ cử hành Năm Thánh tại giáo hội địa phương của mình. Với tất cả mọi người, ước mong năm thánh là “cánh cửa” (cf. Jn 10:7,9) của ơn cứu độ, là thời điểm trọng đại để mọi người có thể gặp gỡ Chúa, những người mà Giáo Hội có bổn phận phải loan báo ‘niềm hy vọng của chúng ta’ (1 Tm 1,1)”.

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô hy vọng rằng người tín hữu sẽ được nhắc nhở đến tình thương của Thiên Chúa và hy vọng rằng họ sẽ được tác động để đem hy vọng đến cho những người tù đày, an ủi người bệnh tật, nâng đỡ giới trẻ, giúp những người tị nạn được an toàn và có cơ hội được giáo

dục, những người cao niên cùng với các thế hệ có một mối tương quan tốt và thấu hiểu lẫn nhau, như thế kỳ vọng sự quan tâm đối với người nghèo được cải thiện.

Dấu Chỉ của Hy Vọng

Bốn hình người trong biểu tượng của Năm Thánh thể hiện cho con người từ bốn phương trên toàn thế giới quy tụ lại với nhau. Họ ôm chặt lấy nhau để thể hiện tình đoàn kết và tình huynh đệ hiệp nhất với nhau. Họ được hướng dẫn bởi cây thập giá, nghĩa là Đức Ki-tô, ở dưới chân họ là những nhịp sóng, ngụ ý muốn nói rằng những khó khăn mà họ phải đương đầu trong hành trình của cuộc sống, nhưng thân thánh giá được kéo dài như một chiếc neo, được biểu trưng cho niềm hy vọng là sẽ được Chúa tiếp sức trên con đường hành trình đức tin của họ.

Đức Giáo Hoàng nhìn nhận Năm Thánh như là một cơ hội để cho chúng ta đọc được “dấu chỉ của thời đại” và thúc bách chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đã bị đánh bại bởi cái ác và bạo lực mà hãy nhìn vào sự tốt đẹp của thế giới. Vì thế, ngài mời gọi chúng ta hãy biến đổi “dấu chỉ của thời đại” thành “dấu chỉ của hy vọng”, và vững tiến với một khát vọng tìm kiếm ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi cho hoà bình thế giới, chấm dứt xung đột và chiến tranh, thay vì dùng tiền để mua vũ khí cho chiến tranh và xung đột, nhưng hãy dùng số tiền đó vào việc chấm dứt nghèo đói trên thế giới. Cùng lúc đó, ngài cũng kêu gọi các nước giàu hãy xoá nợ cho những nước nghèo khi họ không có khả năng để trả nợ. Điều đó, chứng tỏ rằng: “Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo, chắc chắn và bền vững của tâm hồn” (Do Thái 6:19), ngài khuyến khích chúng ta đừng bao giờ mất hy vọng, nhưng cố gắng tìm kiếm Thiên Chúa và sự bảo trợ của Ngài trong mỗi người chúng ta.

Khai mở năm thánh và cửa thánh

Trong năm thánh, người hành hương có truyền thống viếng thăm bốn Cửa Thánh ở Rô-ma. Những Cửa Thánh này luôn được đóng và chỉ được mở trong năm thánh. Những cánh cổng này ám chỉ đến lời dạy của Chúa Giêsu, “Ta là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Vì thế, người hành hương đi qua các cổng thánh này đều tuyên xưng rằng “Đức Giêsu Ki-tô chính là Chúa,” và được nhắc nhở đến tình thương và sự tha thứ để sống một cuộc sống mới.

Vào tối thứ Ba ngày 24 tháng 12 năm 2024, Lễ Vọng Giáng Sinh, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa Thánh cửa Đền Thánh Phê-rô, khai mạc cho năm thánh. Sau đó, vào Chúa Nhật ngày 29 tháng 12, trong ngày lễ Thánh Gia, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh tại đền thánh Gioan Lateran. Cùng ngày, Theo sự chỉ dẫn của Đức Thánh Cha, Giám Mục Giáo phận Kyoto sẽ dâng lễ khai mạc năm thánh ở nhà thờ Chính Toà Kyoto. Vào thứ Tư, ngày 1 tháng 1 năm 2025, nhân ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cửa Thánh tại nhà thờ Đức Bà Cả được mở ra và vào ngày Chúa Nhật, mùng 5 tháng 1, ngày lễ Chúa Hiển Linh, cửa thánh tại đền thờ Thánh Phao-lô ngoại bức tường thành được khai

mở. Ba cánh cổng thánh ngoại trừ cánh cửa thánh tại đền thánh Phê-rô sẽ đóng lại vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 12 năm 2025, đánh dấu cho những ngày cuối cùng của năm thánh. Cuối cùng, vào Thứ Ba ngày 6 tháng 1 năm 2026, ngày lễ Chúa Hiền Linh, cửa thánh tại đền Thánh Phê-rô được khép lại, đánh dấu năm thánh 2025 đã kết thúc.

Các địa điểm hành hương trong địa phận Kyoto

Hành hương chính là yếu tố căn bản của năm thánh. Đức Giáo Hoàng hy vọng rằng trong năm thánh sắp tới, Năm của hành trình hy vọng, chúng ta có thể cảm nghiệm được năm thánh qua các cuộc hành hương truyền thống và hiện đại.

Các địa điểm hành hương ở Địa phận Kyoto là nhà thờ chính Toà, Kawaramachi và các nhà thờ được chỉ định như sau: nhà thờ Miyazu, Fukuchiyama, Nara, Otsu, Suzuka, and Yokkaichi.

Đối với những người già cả và đau yếu không thể đi hành hương thì có thể tham gia năm thánh qua ăn chay hãm mình, tham dự thánh lễ, rước lễ, đọc kinh cầu nguyện trực tiếp hay qua Tivi hoặc Radio.

Ân xá

Vì những yếu đuối của bản thân, chúng ta đã rời xa Chúa, nhưng nhờ vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta được tha thứ tội lỗi. Sự tha thứ của Chúa được thông ban qua “Bí Tích Hoà Giải” và để đền bù do những tổn hại mà mình gây ra, nên linh mục yêu cầu hối nhân làm một số việc đạo đức như cầu nguyện và làm việc bác ái. Chúng ta nên chú ý rằng hưởng ân xá nghĩa là miễn trừ việc đền tội chứ không phải việc tha tội.

Nói một cách chung, những ai ước muốn hưởng ân xá, cần phải sạch các tội trọng và hiệp nhất với Thiên Chúa. Nghĩa là, họ phải đi xưng tội, tham dự Thánh lễ, đọc kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Hưởng ơn xá không chỉ cho riêng bản thân mà còn cho các linh hồn qua việc dâng lễ cầu nguyện, và làm các việc bác ái để cầu cho các linh hồn.

Lời kết

Hướng tới năm thánh 2025, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mời gọi chúng ta cùng bước đi trên hành trình hy vọng. Anh chị em trong Giáo phận Kyoto hãy cùng nắm lấy cơ hội này để đổi mới niềm tin và hy vọng. Hãy tha thứ cho nhau vì những lỗi lầm trước đây và hãy can đảm, vững mạnh để tiến bước về phía trước, cùng hỗ trợ nhau trong tinh thần liên đới.

Để biết thêm chi tiết, xin anh chị em vào trang mạng của Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản và của Địa Phận Kyoto.

Kyoto Ngày 1 tháng 12 năm 2024

Giám Mục Giáo Phận

Phao-lô Yoshinao Otsuka